

บทคัดย่อ

วิชา บข. 882 : วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

- ชื่อเรื่อง : การศึกษาโครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน
ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรในปีงบประมาณ 2549
- ชื่อผู้วิจัย : นางสาวสุรชาติ พิธีศรีทอง
- หลักสูตร : บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
- อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.รักษ์ พรหมपालิต
- วันที่อนุมัติผลงาน : ตุลาคม 2550

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาโครงสร้างของต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาข้อมูลย้อนหลังเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยเก็บข้อมูลจากระบบบัญชี 3 มิติ ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2549 ของนิสิตแพทย์ในปีการศึกษา 2549 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจำแนกออกเป็นกองทุนต่าง ๆ ทั้งหมด 7 กองทุน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมด คือ 153,091,602.66 บาท ในปีงบประมาณ 2549 ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวรมีจำนวนนิสิตแพทย์ทั้งหมด 805 คนในปีการศึกษา 2549 คณะแพทยศาสตร์ ดังนั้น ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตแพทย์ เท่ากับ 190,175.50 บาทต่อนิสิต 1 คน ในปีการศึกษา 2549 กองทุนในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถจะมองภาพการใช้งบประมาณ ได้ 3 มิติ คือ 1.มิตินมวดยจ่าย 2.มิติหน่วยงาน 3.มิติแผนงาน ซึ่งสรุปได้ว่ากองทุนที่ใช้มากที่สุด ซึ่งมองจาก 3 มิติ คือ 1. มิตินมวดยจ่าย กองทุนบริการสุขภาพ ใช้จ่ายงบประมาณ หมวดค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ มากที่สุด รองลงมา หมวดเงินอุดหนุน 2. มิติหน่วยงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานที่นำงบประมาณไปใช้มากที่สุด รองลงมา สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ 3.มิติแผนงานแผนงานบริการสุขภาพ ใช้งบประมาณมากที่สุด รองลงมาคือแผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ได้มุ่งเน้นศึกษาด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน เมื่อศึกษาข้อมูลจากงบรายได้และค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2549 ของ

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากระบบบัญชี 3 มิติ พบว่า มิติแผนงาน เป็นมิติที่มีความสัมพันธ์กับการใช้จ่าย มากที่สุด ดังนั้น จึงทำให้มองเห็นภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งระบบได้อย่างชัดเจนได้มากที่สุด แต่ในการคำนวณต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตแพทย์ จำแนกค่าใช้จ่ายได้ยากเนื่องจากจะต้องมีการคำนวณ ต้นทุนฐานกิจกรรม (ABC) จะมองเป็นภาพได้ชัดเจน แต่ต้องอาศัยระยะเวลาในการจำแนกต้นทุนและข้อมูลโดยละเอียดจึงจะสามารถทราบต้นทุนที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่ต้องการบริหารจัดการด้วยตนเอง เมื่อออกนอกกรอบเรียบร้อยแล้ว

PAYAP UNIVERSITY